

Số: 11 /BC-DGS

An Điền, ngày 11 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giám sát của Thường trực HĐND xã về tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn xã An Điền

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân xã An Điền về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã An Điền năm 2023;

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 08/9/2023 của Hội đồng nhân dân xã An Điền về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch giám sát số 05/KH-ĐGS ngày 08/9/2023 của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân xã An Điền về công tác quản lý nhà nước của UBND xã về phòng cháy, chữa cháy tại các khu nhà trọ trên địa bàn xã An Điền;

Đoàn giám sát ban hành Thông báo số 12/TB-ĐGS ngày 09/10/2023 về lịch làm việc của Đoàn giám sát TT HĐND xã về công tác quản lý nhà nước của UBND xã về phòng cháy, chữa cháy tại các khu nhà trọ trên địa bàn xã. Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn giám sát về công tác quản lý nhà nước của UBND xã về phòng cháy, chữa cháy tại các khu nhà trọ trên địa bàn xã báo cáo Hội đồng nhân dân xã những nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

An Điền là một trong 08 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Bến Cát, cách trung tâm hành chính thị xã 1km (Phía Đông giáp Phường Mỹ Phước và phường Thới Hòa, phía Tây giáp xã An Tây, phía Nam giáp xã Phú An, phía Bắc giáp xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng và xã An Lập huyện Dầu Tiếng). Xã có chiều dài 17 km được chia làm 5 ấp. Diện tích tự nhiên 3.121,64 ha, trong đó đất nông nghiệp 2.094,27 ha. Dân số có 8.044 hộ, 22.735 khẩu, trong đó: thường trú 2.735 hộ, 11.820 nhân khẩu, tạm trú: 5.309 hộ, 10.915 khẩu. Thu nhập bình quân: 73.000.000 đồng/người/năm. Hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 100%, hộ sử dụng điện 100%. Có hệ thống đèn chiếu sáng các trục lộ chính (Đường ĐT 748, ĐH 608, ĐH 606, đường từ khu vực cầu Thới An đến ĐT 748) và 86 tuyến đường giao thông nông thôn, trong đó: 15 tuyến bóng đèn cao áp, 46 tuyến bóng đèn chữ U, 04 tuyến đèn năng lượng mặt trời, led: 21 tuyến.

- **Công nghiệp:** Tổng số có 116 công ty, dự án trong và ngoài khu công nghiệp, trong đó: có 104 công ty đang hoạt động với 11.010 công nhân lao động⁽¹⁾;

¹ Trong KCN: 10 công ty, với 3.940 công nhân lao động; Ngoài KCN: 94 công ty, với 7.070 công nhân lao động.

11 công ty ngừng hoạt động; 01 dự án chưa triển khai. Trong 9 tháng đầu năm 2023 không tăng dự án mới được chấp thuận chủ trương.

- Thương mại - Dịch vụ:

Hiện có 12 dự án khu dân cư, khu nhà ở, khu đô thị (tăng 01 dự án so với cùng kỳ năm 2022), 01 trung tâm thương mại Rạch Bắp và 01 chợ An Điền với 64 kiốt; Tổng số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn xã có 962 hộ (không tăng so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có 431 hộ kinh doanh nhà trọ; có 05 điểm kinh doanh xăng dầu (trong đó có 01 điểm ngừng hoạt động).

II. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Đoàn giám sát tiến hành thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo theo tiến độ của Kế hoạch. Trên cơ sở Thông báo số 12/TB-ĐGS ngày 09/10/2023 về lịch làm việc của Đoàn giám sát HĐND xã về công tác quản lý nhà nước của UBND xã về phòng cháy, chữa cháy tại các khu nhà trọ trên địa bàn xã, trong khoảng thời gian 01 ngày 13/10/2023, Đoàn tổ chức khảo sát 10 điểm khu nhà trọ trên địa bàn xã (cụ thể: *ấp Tân Lập: 02 điểm khu nhà trọ; ấp Kiến An: 02 điểm khu nhà trọ, ấp Kiến Điền: 02 điểm khu nhà trọ; ấp An Mỹ: 02 điểm khu nhà trọ; ấp An Sơn: 02 điểm khu nhà trọ*) và có ghi hình ảnh thực tế.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Tại buổi khảo sát, Đoàn giám sát làm việc trao đổi trực tiếp với 10 điểm khu nhà trọ và nhận định tình hình các điểm khu nhà trọ chưa đảm bảo về các điều kiện kinh doanh như: Đa số các khu trọ đều có trang bị bình chữa cháy, tuy nhiên về lối thoát hiểm một số nhà trọ chưa đảm bảo về kết cấu xây dựng, một số nội quy, tiêu lệnh PCCC niêm yết tại các khu nhà trọ còn thiếu, các chủ trọ chưa quan tâm để gắn niêm yết. Sau khảo sát, Đoàn giám sát có buổi làm việc (có biên bản của ĐGS) về công tác quản lý nhà nước của UBND xã về phòng cháy, chữa cháy tại các khu nhà trọ trên địa bàn xã.

Qua giám sát, Các điểm khu nhà trọ trên địa bàn xã chịu sự giám sát của Đoàn giám sát có tinh thần phối hợp thực hiện tốt. Tuy nhiên, các thành viên trong Đoàn giám sát nhận định và đề xuất kiến nghị các điểm khu nhà trọ chưa đảm bảo các điều kiện kinh doanh: Về trang bị lối thoát hiểm một số nhà trọ chưa đảm bảo về kết cấu xây dựng, một số nội quy, tiêu lệnh PCCC niêm yết tại các khu nhà trọ còn thiếu...thống nhất với Đoàn giám sát vận động các điểm khu nhà trọ khắc phục những thiếu sót và trang bị lối thoát hiểm, mua trang bị thêm các bình chữa cháy mới thay những bình đã cũ quá lâu hết hạn, nội quy, tiêu lệnh PCCC khi địa phương nâng từ xã lên phường.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đạt được

Thực hiện Luật PCCC; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư BCHTW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật PCCC; Quyết định số 1635/QĐTTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình

hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW. UBND xã đã kịp thời triển khai phổ biến các văn bản trên để người dân kịp thời nắm bắt các quy định và thực hiện đảm bảo công tác PCCC.

Nhìn chung, UBND có quan tâm và xây dựng ban hành các Kế hoạch Chương trình, hành động triển khai công tác PCCC và các văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn để chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đóng trên địa bàn xã phối hợp triển khai, thực hiện nghiêm túc và thường xuyên rà soát, kiểm tra các điểm khu nhà trọ và mời các CLB khu nhà trọ để làm việc và cho cam kết đảm bảo công tác PCCC.

2. Tồn tại, hạn chế

Tốc độ đô thị hóa của An Điền càng ngày càng cao, kinh tế phát triển nhanh về số lượng và con người kéo theo bộ mặt diện mạo địa phương càng ngày phải được chỉnh trang đô thị để phù hợp nâng từ xã lên phường. Do đó, việc tồn tại các điểm khu nhà trọ chưa trang bị tốt về kết cấu xây dựng, lối thoát hiểm và các bình chữa cháy là không đảm bảo an toàn, rất dễ phát sinh và cháy nổ, gây ảnh hưởng to lớn đến đời sống xã hội của người dân.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Một số chủ nhà trọ là người ở xa ngoài địa phương và chỉ giao cho quản lý trong coi tại địa phương. Do đó, địa phương rất khó khăn trong công tác liên hệ để làm việc cũng như hướng dẫn trao đổi, tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn về công tác phòng cháy, chữa cháy.

V. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được về công tác quản lý nhà nước của UBND xã về phòng cháy, chữa cháy tại các khu nhà trọ trên địa bàn xã. Nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế, bất cập và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý các điểm khu nhà trọ. Đoàn giám sát báo cáo Hội đồng nhân dân xã, trong đó đề nghị UBND xã chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các ngành có liên quan rà soát lại các điểm khu nhà trọ trên địa bàn xã và có số lượng cụ thể chính xác.
2. Tiếp tục đề ra lộ trình để vận động các chủ CLB nhà trọ trang bị lối thoát hiểm đảm bảo về kết cấu xây dựng, một số nội quy, tiêu lệnh PCCC niêm yết tại các khu nhà trọ, đề nghị các chủ CLB nhà trọ mua trang bị thêm các bình chữa cháy mới thay những bình đã cũ quá lâu hết hạn.
3. Tăng cường công tác phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể và các ấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên với nhiều hình thức phù hợp và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã về các quy định của pháp luật về công tác PCCC. Chú trọng công tác tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, doanh nghiệp, chủ các CLB nhà trọ trong công tác PCCC.
4. Tiếp tục đôn đốc ngành Công an xã quan tâm và có giải pháp tạo điều kiện cho các chủ CLB nhà trọ tham gia các buổi tập huấn về nghiệp vụ PCCC và

trang bị mua thêm các bình chữa cháy đảm bảo an toàn tốt về công tác PCCC tại địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát về công tác quản lý nhà nước của UBND xã về phòng cháy, chữa cháy tại các khu nhà trọ trên địa bàn xã của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Đoàn giám sát thông báo đến các đơn vị có liên quan được biết./.

Nơi nhận

- TT HĐND thị xã;
- TT.ĐU xã;
- LĐ UBND, UBNDTTQVN xã;
- Lưu: VT.

**TM. TRƯỞNG ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN**



Nguyễn Văn Hòa